

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Khoa học Xã hội năm học 2024 – 2025

Thực hiện Kế hoạch số 1530/KH-ĐHTB ngày 26/9/2024 của Trường Đại học Tây Bắc và Kế hoạch số 08/KH-KKHXH ngày 03/10/2024 của Khoa Khoa học Xã hội, ngày 09/10/2024, Khoa Khoa học Xã hội tổ chức Hội nghị viên chức, người lao động năm học 2024 - 2025. Tham dự Hội nghị, về phía lãnh đạo Khoa Khoa học Xã hội có sự tham dự của TS. Đặng Thị Hồng Liên - Bí thư Chi bộ, Trưởng khoa KHXH; TS. Hoàng Thị Thanh Giang - Chủ tịch Công đoàn Khoa và đông đủ các đồng chí cán bộ, viên chức, người lao động của Khoa.

Hội nghị nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục và người lao động là hình thức dân chủ trực tiếp, được tổ chức thường niên để cán bộ, viên chức, người lao động tham gia quản lý, xây dựng Nhà trường và đơn vị trong sạch, vững mạnh. Hội nghị còn nhằm đánh giá lại hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học và công tác quản lý của khoa trong năm học vừa qua, đồng thời thảo luận và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm học mới. Đây cũng là cơ hội để các cán bộ, viên chức và người lao động trong khoa đóng góp ý kiến, đưa ra các sáng kiến cải tiến công tác chuyên môn và quản lý.

Tại hội nghị, TS. Hoàng Thị Thanh Giang – chủ tịch Công đoàn Khoa Khoa học Xã hội đã trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024, Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Tây Bắc; TS. Đặng Thị Hồng Liên – Trưởng Khoa Khoa học Xã hội trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024, Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Khoa Khoa học Xã hội. Báo cáo tổng kết của Trường, của Khoa đã ghi nhận nhiều thành tựu đáng khích lệ trong cả 3 lĩnh vực: giảng dạy, nghiên cứu khoa học và kết nối và phục vụ cộng đồng. Các giảng viên trong khoa đã có những đóng góp tích cực trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nghiên cứu khoa học với các công trình nghiên cứu được đăng trên tạp chí trong nước và quốc tế. Hội nghị cũng đề ra phương hướng nhiệm vụ cho năm học 2024-2025, với trọng tâm nâng cao chất lượng đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đẩy mạnh nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Trong phần thảo luận, viên chức và người lao động trong Khoa đã nêu ra nhiều ý kiến quan trọng liên quan đến các nội dung như khuyến khích giảng viên và sinh viên tham gia các hoạt động học thuật, tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu khoa học, nhất là các đề tài có tính ứng dụng cao, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc; công tác hỗ trợ sinh viên, cố vấn học tập; cải thiện điều kiện làm việc, chế độ đãi ngộ, cũng như các vấn đề về cơ sở vật chất. Đại diện Công đoàn cũng ghi nhận và tổng hợp các ý kiến để chuyển đến các cấp quản lý, đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Hội nghị viên chức, người lao động Khoa Khoa học Xã hội năm học 2024 - 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp, thể hiện tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, viên chức và người lao động trong khoa. Đây là bước khởi đầu quan trọng cho một năm học mới với nhiều mục tiêu và thách thức phía trước.

Một số hình ảnh tại Hội nghị:



Hình 1: TS. Hoàng Thị Thanh Giang trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024, Kế hoạch năm học 2024 - 2025 của Trường Đại học Tây Bắc



Hình 2: TS. Đặng Thị Hồng Liên trình bày Báo cáo tổng kết năm học 2023 - 2024, Kế hoạch năm học 2024 - 2025



Hình 3: PGS.TS. Bùi Thanh Hoa tham luận tại Hội nghị



Hình 4: ThS. Tòng Thị Quỳnh Hương tham luận tại Hội nghị



Hình 5: TS. Bùi Mạnh Thắng tham luận tại Hội nghị



Hình 6: TS. Tống Thanh Bình tham luận tại Hội nghị



Hình 7: TS. Phạm Thị Phương Huyền tham luận tại Hội nghị



Hình 8: TS. Dương Hà Hiếu tham luận tại Hội nghị



Hình 9. Các đại biểu tham dự Hội nghị chụp ảnh lưu niệm

Người viết: Điều Thị Vân Anh